



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนสื่อสารองค์กร โทร. ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๐๘ หรือ โทร. ๑๓๘๓)

ที่ กท ๐๔๐๘/๑๑๓๓ วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขาธิการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔ มาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาววรรณุช สวยคำข้าว)
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร



ข่าว กทม.

สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร
ISSN : 085-9143
Ins. 0-2621-0708 Insสาร. 0-2621-0707-8

กรุงเทพฯ คู่มือเที่ยววัง เมืองศูนย์กลางการปกครอง
วัด วัง อามเวียงวอญ เมืองหลวงของประเทศไทย



ติดตามข่าวกรุงเทพมหานคร ได้ที่ www.prbangkok.com www.bangkok.go.th [twitter/pr_bangkok](https://twitter.com/pr_bangkok) [facebook/prbangkok](https://facebook.com/prbangkok)

ฉบับที่ 41/2564 วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564

ข่าวผู้บริหาร

- ☉ กทม. ร่วมลงนาม MOU 12 กระทรวง 1 หน่วยงาน บูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
กลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนอย่างยั่งยืน
- ☉ ผู้ว่าฯ อัศวิน มอบสิ่งของแทนความห่วงใยให้ชาวชุมชนย่านคอนเมืองและหลักสี่
- ☉ กทม.คุมเข้มโรงงานฆ่าแหละเนื้อสัตว์ในความดูแล หลังพบคลัสเตอร์ผู้ติดเชื้อโควิด-19
ในพื้นที่ปทุมธานี
- ☉ กทม.พร้อมให้บริการ พายเรือคายัค “คลอง ों่าง” อีกครั้ง เริ่ม 5 มี.ค. นี้

ข่าวสภากทม.

- ☉ สภากทม.ติดตามการจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานคร

ข่าวสำนักงานเขต

- ☉ สายไหมจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อป้องกัน โรคที่เกิดจากขุงลาย
- ☉ หลายเขตกำหนดวันทิ้งของเหลือใช้ ขยะชิ้นใหญ่ และขยะอันตราย
- ☉ ลาดกระบังจัดกิจกรรมขยะรีไซเคิลแลกไข่@ชุมชนร่วมใจพัฒนา
- ☉ หลายเขตรณรงค์พัฒนาความสะอาด
- ☉ พระนครร่วมกับภาคเอกชนสร้างน้ำใส เดิมจุลินทรีย์ปรับคุณภาพน้ำ
- ☉ ประเวศป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดจากขุง
- ☉ มีนบุรีเข้มงวดตรวจสอบเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้าง
- ☉ สวนหลวงขอความร่วมมืองดเผาขยะในพื้นที่รกร้างว่างเปล่า
- ☉ สายไหมออกหน่วยเคลื่อนที่รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564

สิ่งสำคัญในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คือความร่วมมือของประชาชนในการดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง ไม่ใช่ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว แก้วน้ำ รับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ หลีกเลี่ยงการร่วมรับประทานอาหารกับบุคคลอื่น หมั่นล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ แอลกอฮอล์เจลหรือแอลกอฮอล์สเปรย์ สวมหน้ากากอนามัยเป็นประจำ โดยเฉพาะเวลาอยู่ในแหล่งชุมชน งดการรวมกลุ่มจัดกิจกรรมและการเดินทางไปยังพื้นที่ กำหนดระยะห่างระหว่างบุคคลให้พ้นระยะการส่งต่อเชื้อโรค

ข่าวผู้บริหาร

กทม. ร่วมลงนาม MOU 12 กระทรวง 1 หน่วยงาน บูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนอย่างยั่งยืน

(3 มี.ค. 64) เวลา 09.30 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานสักขีพยานในพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน ระหว่าง 12 กระทรวง 1 หน่วยงาน ซึ่งประกอบด้วย สำนักนายกรัฐมนตรี (นร.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กระทรวงกลาโหม (กท.) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) กระทรวงแรงงาน (รง.) กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และกรุงเทพมหานคร โดยมี นายจตุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวรายงานถึงการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ร่วมลงนาม นายชจิต ชัชวานิชย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักพัฒนาสังคม และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล

การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางให้ครอบคลุมทุกมิติแบบองค์รวม สามารถเข้าถึงสิทธิ์และสวัสดิการ รวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางให้ครอบครัวมั่นคงมีความสุข สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยมีฐานข้อมูลกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนและระดับประเทศที่เกิดจากการบูรณาการข้อมูลจากทุกหน่วยงาน ทั้งนี้ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ลงนามเป็นต้นไป โดยมีกำหนดระยะเวลาความร่วมมือ 5 ปี (พ.ศ. 2514 - 2568)

ในส่วนกรุงเทพมหานคร มีขอบเขตความร่วมมือในการสนับสนุนด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว การรักษาพยาบาล การจัดการศึกษา รวมถึงการสังคมสงเคราะห์และการส่งเสริมอาชีพ ซึ่งกรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมทั้งจัดระบบสวัสดิการที่เหมาะสม ให้กับครอบครัวที่มีความยากจน ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง คนเร่ร่อน และผู้ที่อยู่ในภาวะยากลำบาก มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางเหล่านี้ ให้มีหลักประกันและมีความมั่นคงในชีวิต สามารถพึ่งพาตนเองได้ และดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขอย่างยั่งยืน ตามหลักมหานครแห่งโอกาสของทุกคน

----- (ชลลดา...สพส. รายงาน)

ผู้ว่าฯ อัศวิน มอบสิ่งของแทนความห่วงใยให้ชาวชุมชนย่านดอนเมืองและหลักสี่

(2 มี.ค. 64) เวลา 16.00 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และภริยา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความเป็นอยู่และบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่เขตดอนเมืองและเขตหลักสี่ โดยมี นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีความห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จึงได้นำสิ่งของที่ได้รับมอบจากผู้มีจิตศรัทธามาแจกจ่ายแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนต่างๆ ทั้ง 50 สำนักงานเขต โดยวันนี้ได้ลงพื้นที่บริเวณโดมโรงเรียนวัดดอนเมือง (ทหารอากาศอุทิศ) เขตดอนเมือง มอบจักรยานแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 30 คัน มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ประกอบด้วย ข้าวสาร 5 กก. บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 1 ลัง และน้ำตาลทราย 1 กก. ให้แก่ประชาชนในชุมชนหน้าท่าอากาศยานคันไต้ที่เดินทางมารับด้วยตนเอง จำนวน 359 ครัวเรือน และลงพื้นที่พบปะทักทาย มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนในชุมชนเลียบคูนายกิมสาย 3 จำนวน 50 ครัวเรือน พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้สูงอายุ ผู้พิการที่อาศัยอยู่ในชุมชนและมอบสิ่งของแก่ผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 3 ราย จากนั้นเวลา 18.00 น. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ได้ลงพื้นที่บริเวณลานกีฬาชีวิตใหม่ สนามกลางชุมชนเคหะบางบัว เขตหลักสี่ มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนในชุมชนเคหะบางบัวที่เดินทางมารับด้วยตนเอง จำนวน 513 ครัวเรือน และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนในชุมชนบางบัว (หมู่บ้านอาทิตย์) จำนวน 250 ครัวเรือน และมอบสิ่งของแก่ผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 5 ราย ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด สำหรับประชาชนที่เดินทางมารับสิ่งของด้วยตนเอง จะมีการตรวจคัดกรอง วัดอุณหภูมิร่างกาย สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ จัดระเบียบโดยแจกบัตรคิว กำหนดจุดนั่งรอ และเข้าแถวรับสิ่งของ โดยเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พร้อมทั้งแจกแอลกอฮอล์ล้างมือให้แก่ประชาชนที่เดินทางมารับสิ่งของดังกล่าวอีกด้วย

คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน คืองานของกรุงเทพมหานคร

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ประธานชุมชน ผู้แทนชุมชนในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรม “ผู้ว่าฯ พบประชาชน” เพื่อหารือรับฟังปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนในพื้นที่เขตดอนเมือง ซึ่งปัญหาที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อน และต้องการให้กรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ได้แก่ การให้ความช่วยเหลือในการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 เร่งดำเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพคน 2 การก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก รวมถึงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองบริเวณคุณภาพคน 2 ส่วนในพื้นที่เขตหลักสี่ ปัญหาของประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนได้รับความเดือดร้อน และต้องการให้กรุงเทพมหานครดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ได้แก่ การพัฒนาพื้นที่ริมคลองลาดพร้าวและท่าเรือชั่วคราว ต้องการห้องน้ำสาธารณะบริเวณลานกีฬาเคหะชุมชนบางบัว โดยในเบื้องต้นกรุงเทพมหานครจะติดตั้งห้องน้ำชั่วคราวให้ก่อน การให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับค่าตอบแทนให้แก่กรรมการชุมชน ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร ปัญหาขยะตกค้างและข่องขยะเพิ่มเติม ทั้งนี้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตในพื้นที่ ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่สำรวจและดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน รวมถึงอำนวยความสะดวก สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในชุมชนต่อไป

“กรุงเทพมหานคร มีความห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงได้นำสิ่งของที่ได้รับการบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธามาส่งมอบให้แก่ประชาชน โดยไม่ได้ใช้งบประมาณของทางราชการแต่อย่างใด แม้สิ่งของดังกล่าวอาจไม่ได้มีค่ามากมายนัก แต่เต็มไปด้วยความห่วงใยและน้ำใจจากผู้มีจิตศรัทธาที่ได้ให้กรุงเทพมหานครทำหน้าที่นำมาส่งมอบให้ ผู้ประสบความเดือดร้อน แม้ขณะนี้สถานการณ์แพร่ระบาดจะคลี่คลายลง แต่เรายังต้องอดทนอีกสักนิด สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง เมื่อต้องออกนอกบ้าน หมั่นล้างมือเป็นประจำ นอกจากนี้ ผู้บริหารกรุงเทพมหานครยังพบปะพูดคุยและรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในชุมชน ซึ่งทุกปัญหาสามารถแก้ไขได้ โดยจะลงมือทำทันที ความสะดวกสบายและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน คืองานของกรุงเทพมหานคร ” ผู้ว่าฯ อิศวิณ กล่าว

(จิรัฐคม...สปส. รายงาน)

กทม.คุมเข้มโรงงานชำแหละเนื้อสัตว์ในความดูแล หลังพบคลัสเตอร์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ปทุมธานี

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ตามที่พบรายงานการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นลักษณะกลุ่มก้อน (คลัสเตอร์) ในโรงงานชำแหละเนื้อสุกร ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี นั้น จากการตรวจสอบขณะนี้ยังไม่พบการระบาดในสถานประกอบการโรงงานชำแหละเนื้อสัตว์ที่กรุงเทพมหานครควบคุมดูแลอยู่แต่อย่างใด อย่างไรก็ตามกรุงเทพมหานครได้เฝ้าระวังมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างแรงงานทั้งคนไทยหรือต่างด้าว รวมทั้งโรงงานชำแหละเนื้อสัตว์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินการเชิงรุกตรวจคัดกรองเชื้อโควิด-19 ในกลุ่มดังกล่าว รวมทั้ง ได้ประสานกับสำนักงานปศุสัตว์กรุงเทพมหานคร เพื่อให้ผู้ประกอบการและลูกจ้างแรงงานต่างด้าวดำเนินการคัดกรองในระบบคัดกรอง BKK COVID - 19 ในการทำแบบประเมินความเสี่ยงแล้ว

นอกจากนี้สำนักงานอนามัยได้ลงพื้นที่สถานประกอบการโรงงานชำแหละเนื้อสัตว์ที่กรุงเทพมหานครควบคุมดูแล เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และเน้นย้ำการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการและกรุงเทพมหานครกำหนดอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ ใส่หน้ากากอนามัย และถุงมือระหว่างปฏิบัติงาน ทั้งนี้ขอให้ประชาชนควรรับประทานอาหารที่ผ่านความร้อนในการปรุงสุกแล้วเท่านั้น และควรล้างมือบ่อยครั้ง โดยเฉพาะเมื่อจับเนื้อสัตว์หรืออาหารดิบเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อไวรัสโควิด-19

ในส่วนของสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานครได้ดำเนินการเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ภายในตลาดในกำกับดูแลทั้ง 12 แห่ง โดยจัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดคัดกรองและประกาศเสียงตามสาย เน้นย้ำมาตรการ D-M-H-T-T ขอความร่วมมือผู้ค้าและประชาชนที่เข้ามาใช้บริการภายในตลาด และได้เน้นย้ำให้ทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่อเข้าใช้บริการภายในตลาด หากตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 จะให้นั่งพักประมาณ 5 นาที แล้ววัดอุณหภูมิอีกครั้ง ถ้ายังเกิน 37.5 จะแนะนำให้ไปพบแพทย์ในทันที นอกจากนี้ทุกคนต้องลงทะเบียนผ่านแพลตฟอร์มไทยชนะเมื่อเข้าและออกจากตลาด และปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1 - 2 เมตร นอกจากนี้ สำนักงานตลาดกรุงเทพมหานครได้ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โดยรอบตลาด เพื่อให้ผู้ค้าและประชาชนที่เข้ามาใช้บริการภายในตลาด ได้ทราบถึงวิธีการปฏิบัติตนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมทั้งแจ้งให้ผู้ประกอบการ ผู้ชาย ผู้ช่วยชาย ทำความสะอาดแผงค้า ร้านค้า เป็นประจำทุกวัน รวมทั้งการจัดเก็บเศษอาหาร ขยะมูลฝอยและนำไปทิ้งที่จุดพักขยะที่ตลาดจัดไว้ทุกวัน และได้กำชับพนักงานดำเนินการเข้มงวดตรวจตลาดในกำกับดูแล เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

หากพบผู้ติดเชื้อในตลาด ให้ปิดทำความสะอาด 3 วัน

ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า กรุงเทพมหานครได้มีหนังสือประสาน 50 สำนักงานเขต ให้ดำเนินการควบคุม กำกับ ดูแลตลาดให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 โดยเคร่งครัด ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่ เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 20) ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 โดยเน้นย้ำมาตรการ DMHTT พร้อมประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือ ให้ผู้ประกอบการตลาดปฏิบัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551 โดยเฉพาะการจัดให้มีการระบายอากาศ ในตลาดที่ดี หากพบว่าผู้ประกอบการตลาดรายใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามให้เป็นไปตามข้อกำหนดและมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด ให้พิจารณาดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงกรณีที่ได้รับรายงานว่าพบผู้ค้าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในตลาดใด ให้เจ้าของตลาดปิด การดำเนินกิจการเป็นเวลาอย่างน้อย 3 วัน และให้ดำเนินการล้างตลาดตามหลักการสุขาภิบาล เพื่อความปลอดภัยของผู้ค้า และประชาชนทั่วไปที่มาจับจ่ายซื้อสินค้า ทั้งนี้ หากพบว่าตลาดใดมีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด จะถูกสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว และหากพบเห็นการกระทำดังกล่าวสามารถแจ้งได้ที่สำนักงานเขตทุกเขต หรือ สายด่วน กทม. 1555

สำหรับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในตัวอย่างน้ำเสียและตัวอย่างป้าย (Swab) จากจุดสัมผัส ร่วมในท้องน้ำในตลาด เพื่อประมาณการการแพร่ระบาดของเชื้อ หากตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ จุดใด ก็จะมีการตรวจคัดกรองเชิงรุกประชากรในละแวกนั้น ซึ่งเป็นการตรวจเชิงรุกในสิ่งแวดล้อมที่จะสามารถคัดกรองหาผู้ติดเชื้อ ได้ละเอียดยิ่งขึ้นในทุกพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร จากการดำเนินการระหว่างวันที่ 1 - 23 ก.พ.64 ที่ผ่านมาในตลาดจำนวน 53 แห่ง โดยเก็บตัวอย่างน้ำเสีย จำนวน 56 ตัวอย่าง และตัวอย่างป้าย (Swab) จากจุดสัมผัสร่วมในท้องน้ำในตลาด จำนวน 196 ตัวอย่าง ผลปรากฏว่าไม่พบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในทุกตัวอย่าง

----- (ชลธิชา...สปล. รายงาน)

กทม.พร้อมให้บริการ พายเรือคายัค “คลองโอ่งอ่าง” อีกครั้ง เริ่ม 5 มี.ค. นี้

(3 มี.ค. 64) ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกของกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น กรุงเทพมหานครจึงเปิดให้บริการพายเรือคายัคหรือ ซันบอร์ดบริเวณคลองโอ่งอ่างอีกครั้ง ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 5 มี.ค. 64 เป็นต้นไป ซึ่งกรุงเทพมหานครได้จัดหาเรือมาให้บริการยืมฟรี คนละประมาณ 30 นาที เพื่อร่วมสนุกในการชมหรือหัดพาย พร้อมทั้งจัดเตรียมเสื้อชูชีพ และเจ้าหน้าที่เพื่อให้คำแนะนำและการช่วยเหลือตลอดกิจกรรมด้วย จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรม “ถนนคนเดินคลองโอ่งอ่าง” ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ ระหว่างเวลา 16.00 - 22.00 น. เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจให้ชุมชน โดยมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ แวะชิมอาหารอร่อย จับจ่ายสินค้าน่ารัก ถ่ายรูปกับรูปภาพสตรีทอาร์ตและรูปภาพเรืองแสง เป็นต้น ทั้งนี้ ขอความร่วมมือประชาชน ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ได้แก่ ตรวจคัดกรองอุณหภูมิก่อนเข้าพื้นที่ ลงทะเบียนเข้า-ออกพื้นที่ผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

----- (มูทิตา...สปล. รายงาน)

ข่าวสภาคทม.

สภาทท.ติดตามการจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานคร

(3 มี.ค. 64) ณ อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง : นายคำรณ โกมลศุภกิจ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 1) ประจำปีพุทธศักราช 2564 โดยมี สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม

ในที่ประชุม นายภาส ภาสสิทธิ์ ได้เสนอญัตติขอให้กรุงเทพมหานครเร่งรัดการรวบรวมข้อมูลการจัดเก็บรายได้ของ กรุงเทพมหานคร เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ โดยที่พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 กำหนดให้จัดเก็บภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่วันที่ 2 ม.ค.63 แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ทำให้ระบบเศรษฐกิจทั่วโลกและของประเทศไทยหดตัวลงอย่างรุนแรงและรวดเร็ว กระทั่งต่อประชาชนทุกสาขาอาชีพในวงกว้าง รัฐบาลจึงออกพระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท พ.ศ.2563 ลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่จะจัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในอัตราร้อยละ 90 ของจำนวนภาษีที่คำนวณได้เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพความเป็นทางเศรษฐกิจและบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนโดยรวม ทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้ประมาณการจัดเก็บรายได้ประจำปีงบประมาณ 63-64 ตามพระราชบัญญัติดังกล่าวไว้แล้ว แต่จากสภาพปัญหาอัตราค่าจ้างหน้าที่ไม่เพียงพอ ปัญหาการเข้าไปตรวจสอบขอข้อมูลพื้นที่แหล่งภาษีทำให้กรุงเทพมหานครยังไม่สามารถจัดเก็บภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ทั่วถึง ครบถ้วน ส่งผลให้กรุงเทพมหานครไม่สามารถจัดเก็บรายได้ตามประมาณการที่ตั้งไว้ รวมถึงปัญหาเงินคงคลังที่อาจกระทบกับเงินประเภทอื่น จึงจำเป็นต้องดำเนินการตามวิธีการที่ประสบความสำเร็จของหน่วยงานอื่นๆ เช่น การใช้แบบสำรวจสำมะโนประชากรของสำนักงานสถิติแห่งชาติ และกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นต้น ดังนั้น จึงขอให้กรุงเทพมหานครเร่งรัดการรวบรวมข้อมูลการจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานครเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อไป

นายชยาวุธ ศิริยุทธวัฒนา กล่าวว่า ในรอบปีที่ผ่านมากรุงเทพมหานครไม่สามารถจัดเก็บรายได้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงจำเป็นต้องลดทอนรายจ่ายซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อให้บริการประชาชน โดยรายจ่ายที่สำคัญ อาทิ การบริหารจัดการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยาย การเลื่อนจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ซึ่งเดิมกำหนดให้จัดเก็บในอัตราใหม่แต่ยังไม่สามารถดำเนินการได้ ทำให้กรุงเทพมหานครต้องรับภาระค่าใช้จ่ายนี้ด้วย การบริการสาธารณะทั้งหมดนี้ทำให้กรุงเทพมหานครต้องรับภาระค่าใช้จ่าย ซึ่งอาจกระทบฐานะทางการเงินของกรุงเทพมหานครในระยะยาวได้

นายสุกัญญา สุวัฒน์วงศ์ กล่าวว่า ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปีนี้มีค่าความภาษีที่กรุงเทพมหานครสามารถจัดเก็บได้ จะลดลงเนื่องจากหลายสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ประกอบกับการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทั้งที่ดิน อาคารชุด บ้านและอาคารพาณิชย์มีความล่าช้าทำให้กรุงเทพมหานครดำเนินการจัดเก็บภาษีได้ไม่ครบถ้วน ทั้งนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นโดยสรุป คือ 1) เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจ ทั้งในส่วนของประชาชนและเจ้าหน้าที่ จึงจำเป็นต้องดำเนินการอบรม ประชาสัมพันธ์ และจัดทำเอกสารสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านทางช่องทาง Social Media ให้มากขึ้น 2) เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ ซึ่งกรุงเทพมหานครต้องดำเนินการพิจารณากรอบอัตราค่าจ้างให้เหมาะสม 3) กรณีที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ ทำให้กรุงเทพมหานครต้องใช้เวลาในการตรวจสอบเอกสารสิทธิมากขึ้น 4) ข้อมูลที่ได้รับจากกรมที่ดินล่าช้าไม่ครบถ้วนและไม่เป็นปัจจุบัน 5) เอกสารที่ส่งทางไปรษณีย์ไม่มีผู้รับถูกส่งกลับ และใบตอบรับไปรษณีย์ส่งกลับให้เจ้าหน้าที่ล่าช้า

นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ในปี 62 ประเทศไทยได้เผชิญปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน รัฐบาลจึงได้มีนโยบายในการแบ่งเบาภาระของประชาชน โดยลดหย่อนการจัดเก็บภาษีเหลือเพียงร้อยละ 10 ส่งผลให้กรุงเทพมหานครจัดเก็บภาษีได้ลดลงด้วย สำหรับปัญหาในการดำเนินการตรวจสอบข้อมูลการถือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน สิ่งปลูกสร้างและอาคารชุดของกรุงเทพมหานคร ซึ่งพบว่าเกิดจากจำนวนเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ รวมทั้งบางครั้งมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ถือครอง แต่เพราะเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานจึงทำให้ข้อมูลที่สำนักงานเขตมีไม่อัปเดต ขณะนี้ได้หาแนวทางแก้ไขโดยการจ้างเจ้าหน้าที่ในการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูล นอกจากนี้พยายามผลักดันให้เกิดโครงการต่างๆ เช่น โครงการแผนที่ภาษี โดยใช้ข้อมูลจากการสำรวจที่ดิน สิ่งปลูกสร้างและอาคารชุด การจัดทำโครงการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภาษีท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับการจัดเก็บข้อมูลและการส่งออกข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล การให้ความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในรายละเอียดตามกฎหมายและการตีความตามกฎหมาย เพื่อให้การจัดเก็บภาษีเป็นไปโดยถูกต้อง เป็นธรรมต่อผู้เสียภาษี รวมถึงจัดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจถึงขั้นตอนต่างๆ ของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อย่างไรก็ตามต้องขอขอบคุณสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่แสดงความห่วงใยกับปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น ซึ่งกรุงเทพมหานครจะติดตามการแก้ไขปัญหาเพื่อให้การจัดเก็บภาษีของกรุงเทพมหานครเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

สายไหมจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อป้องกันโรคที่เกิดจากยุงลาย

นายอมฤต สุวรรณทิพย์ ผู้อำนวยการเขตสายไหม กทม. เปิดเผยว่า เขตฯ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อป้องกันโรคที่เกิดจากยุงลาย ปี 2563 โดยในวันที่ 9 มี.ค. 64 เขตฯ กำหนดลงพื้นที่รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการป้องกันโรคที่เกิดจากยุงลายและแจกเอกสารให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก พร้อมสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย รวมถึงการปรับปรุงสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งแพร่โรค และลดพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรคไข้เลือดออก ณ ชุมชนประชาชนภูล ทั้งนี้ เขตฯ ขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก รวมทั้งโรคที่เกิดจากยุงลาย โดยการปิดภาชนะที่รองรับน้ำให้มิดชิด หรือคว่ำภาชนะที่มีน้ำขัง รวมถึงเก็บวัสดุเก่าเพื่อมิให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายต่อไป หากมีความประสงค์ให้เขตฯ ผลิตหนังสือแจกเพื่อกำจัดยุงลาย สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 0 2158 7366

(ปชส...เขตสายไหม รายงาน)

หลายเขตกำหนดวันทิ้งของเหลือใช้ ชยะชิ้นใหญ่ และชยะอันตราย

สำนักงานเขตต่างๆ จัดกิจกรรมนัดเก็บชยะชิ้นใหญ่และสิ่งของเหลือใช้ในชุมชน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกชยะและดูแลสภาพแวดล้อมในชุมชน ตลอดจนช่วยลดปริมาณชยะและสร้างความสะอาดเรียบร้อยของบ้านเมือง จึงขอความร่วมมือประชาชนเก็บรวบรวมชยะชิ้นใหญ่ สิ่งของเหลือใช้หรือไม้ใช้แล้ว และเครื่องเรือนที่ชำรุด เช่น โต๊ะ ตู้ เตียง เก้าอี้ โซฟา ที่นอนเก่า ตู้เย็น เครื่องซักผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าเก่า และยางรถยนต์ นำมาวางรวมไว้บริเวณหน้าที่พักอาศัยของท่าน ก่อนเวลาที่จัดเก็บฯ ดังนี้

เขตหลักสี่ เวลา 09.00 น. ดังนี้ วันที่ 7 มี.ค. 64 ณ ชุมชนพงษ์เพชรพัฒนา วันที่ 14 มี.ค.64 แพลตสนุขตำราวจ วันที่ 21 มี.ค.64 บ้านกลางเมืองวิภาวดี ซ.วิภาวดีรังสิต 64 และวันที่ 28 มี.ค.64 แพลตเคหะแจ้งวัฒนา 14 สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2982 2081-2 ต่อ 7434 หรือโทร. 0 2576 1393

เขตพระนคร เวลา 09.00-12.00 น. ดังนี้ วันที่ 6 มี.ค. 64 ณ ชุมชนวัดสามพระยา และริมแม่น้ำเจ้าพระยา วันที่ 13 มี.ค. 64 ชุมชนวัดสังเวชวิศยาราม และริมแม่น้ำเจ้าพระยา วันที่ 20 มี.ค. 64 ชุมชนเขินนิवासัน-ตรอกไก่แจ้ และชุมชนมัสยิดจักรพงษ์ และวันที่ 27 มี.ค. 64 ชุมชนมัสยิดบ้านตึกดิน และชุมชนบวรรังษี สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2224 3157

เขตวังทองหลาง วันที่ 7 มี.ค. 64 เวลา 09.00-12.00 น. บริเวณ ซ.สังคมสงเคราะห์ (แยก 1-35) สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2538 5350 ต่อ 6976

เขตสัมพันธวงศ์ วันที่ 6 มี.ค. 64 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ชุมชนภิรมย์ แขวงจักรวรรดิ สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2234 5905 หรือ 0 2233 1224-8 ต่อ 7171-7172

เขตบางกอกใหญ่ เวลา 09.00-11.00 น. ดังนี้ วันที่ 7 มี.ค. 64 ณ ชุมชนรวมพล วันที่ 14 มี.ค. 64 ชุมชนศาลเจ้าพ่อเขาดก วันที่ 21 มี.ค. 64 ชุมชนวัดท่าพระ และวันที่ 28 มี.ค. 64 ชุมชนหลังโรงเรียนเสสะเวช สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2457 5624 หรือ 0 2457 0069 ต่อ 5723-4

(ปชส...เขต รายงาน)

ลาดกระบังจัดกิจกรรมชยะรีไซเคิลแลกไข่@ชุมชนร่วมใจพัฒนา

นายธนະสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง แจ้งว่า เขตฯ จัดกิจกรรมชยะรีไซเคิลแลกไข่ ในวันที่ 7 มี.ค. 64 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ชุมชนร่วมใจพัฒนา แขวงลาดกระบัง ถ.ลาดกระบัง เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทำความสะอาดบ้านเรือนของตนเอง แก้ไขปัญหาชยะตกค้าง รวมทั้งมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดและลดภาวะโลกร้อน จึงขอเชิญชวนประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าว ได้รวบรวมชยะรีไซเคิล มาร่วมแลกไข่ในกิจกรรมตามวันและเวลาดังกล่าว สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2326 9013

(ปชส...เขตลาดกระบัง รายงาน)

หลายเขตตรวจค้นพัฒนาความสะอาด

สำนักงานเขตต่างๆ กำหนดแผนพัฒนาทำความสะอาดสถานที่ต่างๆ เพื่อให้เกิดความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย และเป็นการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ในพื้นที่ให้ร่มรื่น สวยงาม รวมถึงเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ดังนี้

เขตพระนคร เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ดังนี้ วันที่ 5 มี.ค. 64 ณ ถ.กรุงเกษม วันที่ 6 มี.ค. 64 ณ.เจริญกรุง ช่วงหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน และ ถ.อัษฎางค์ ตั้งแต่สะพานอุบลรัตน์ ถึงสะพานเจริญรัช วันที่ 7 มี.ค. 64 ณ.ดินสอ ทั้ง 2 ฟัง รอบศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ลานเสาชิงช้า และทางเท้าหน้าวัดสุทัศนเทพวราราม วันที่ 8 มี.ค. 64 ณ.โกรสีห์ และ ถ.ธานี วันที่ 9 มี.ค. 64 ณ.ราชดำเนินกลาง ฟังใต้ และวันที่ 10 มี.ค. 64 วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม บริเวณโดยรอบวัด และ รอบกระทรวงมหาดไทย สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2224 3157

เขตสัมพันธวงศ์ เวลา 16.00-20.00 น. วันที่ 5 มี.ค. 64 ณ ตลาดเก่า และวันที่ 19 มี.ค. 64 ตลาดกรมภูธร

เขตมีนบุรี วันที่ 7-8 มี.ค. 64 เวลา 08.00-12.00 น. บริเวณ ถ.รามอินทรา ทั้งฝั่งขาเข้าและขาออก ตั้งแต่แยกเมืองมีน-คลองบางชัน (สุดพื้นที่เขต)

เขตประเวศ วันที่ 5 มี.ค. 64 ณ มัสยิดยามีอัลฮาดิฮ์ (สุเหร่าทางควาย) ถ.อ่อนนุช ซ.70/1 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.28 ถ.ศรีนครินทร์ ซ.57 (ฟรีเนียร์ แยก 14) ถ.พัฒนาการตัดใหม่ ตั้งแต่หน้ามัสยิดชะห์รอตุลอิสลาม ถึงหน้าบริษัทสยามกลการอะไหล่ จำกัด ถ.สุขาภิบาล 2 ซ.15 ชุมชนอ่อนนุช 40 ไร่ ถ.คูขามกาญจนภิเษก ตั้งแต่ศูนย์การเรียนรู้ป่าในกรุงถึงนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี และ ถ.คูขามมอเตออร์เวย์ สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2328 8151 ต่อ 6374-5

เขตลาดกระบัง เวลา 09.00-18.00 น. วันที่ 6 มี.ค. 64 ดัดหญ้า ถ.พัฒนาชนบท 1,2 และสะพานข้ามคลองสาม ถ.เจ้าคุณทหาร และวันที่ 7 มี.ค. 64 ทางเข้าสนามบึงสุวรรณภูมิ และสะพานข้ามคลองบัวเกาะ ถ.ลาดกระบัง

----- (ปชส...เขต รายงาน)

พระนครร่วมกับภาคเอกชนสร้างน้ำใส เต็มจุลินทรีย์ปรับปรุงคุณภาพน้ำ

นายสุรเดช อำนวยสาร ผู้อำนวยการเขตพระนคร กทม. กล่าวว่า เขตฯ ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพน้ำในคลองพื้นที่ตามนโยบายของกรุงเทพมหานครที่มุ่งฟื้นฟู พัฒนา และแก้ไขคุณภาพของแหล่งน้ำธรรมชาติให้ดีขึ้น โดยได้ร่วมกับบริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ฮีโร่ ไบโอเทค จำกัด จัดกิจกรรม “น้ำใสด้วยจุลินทรีย์” เป็นการบำบัดน้ำเสีย โดยนำจุลินทรีย์ฮีโร่ ไบโอเทค มาเติมให้กับน้ำ ซึ่งจุลินทรีย์นี้ปราศจากสารเคมี มีความปลอดภัยสูง ไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์ ไม่ก่อมลภาวะเป็นพิษ และยังช่วยลดมลภาวะเรื่องกลิ่น กลิ่นอับขึ้น เชื้อรา และเชื้อโรคหลายชนิด สามารถลดและกำจัดปัญหาน้ำเสียได้ในเวลาอันรวดเร็ว ทั้งนี้ ปัญหาน้ำเน่าเสีย ส่งกลิ่นเหม็นในหลายๆ จุดที่เกิดขึ้นในพื้นที่ เขตฯ ได้มีการใช้นวัตกรรมนี้เข้าไปแก้ไข โดยนำร่องที่ชุมชนวัดสามพระยาเป็นที่แรก จากนั้นได้ดำเนินการที่วัดบวรนิเวศวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม คลองหลอดวัดราชบพิธ และคลองโอง่าง ตามลำดับ ซึ่งช่วยปรับสภาพน้ำให้ดีขึ้น ลดกลิ่น รวมถึงตะไคร่น้ำ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

----- (ปชส...เขตพระนคร รายงาน)

ประเวศป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดจากยุง

นายวเรศรุทธิ์ วิศาลศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตประเวศ กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจัดกิจกรรมและควบคุม โรคไข้เลือดออก โรคชุกฉุนกุนยา โรคไข้ชิกา โดยสำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย และพ่นหมอกควันกำจัดยุง ในวันที่ 5 มี.ค. 64 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ชุมชนสุขาภิบาล 2 (ซ.โรงถ่าน) ถ.สุขาภิบาล 2 ซ.18 แขวงประเวศ จึงขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของไข้เลือดออกโดยการปิดภาชนะให้มิดชิด และเก็บเศษวัสดุเก่าเพื่อมิให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายหรือหากมีความประสงค์ให้เขตฯ ฉีดพ่นสารเคมีเพื่อกำจัดยุงลาย สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 0 2328 8984 ต่อ 6368

----- (ปชส...เขตประเวศ รายงาน)

มีนบุรีเข้มตรวจสอบสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้าง

นายไพโรจน์ จันทร์อด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้ดำเนินการเฝ้าระวังและป้องกันไม่ให้เกิดการจำหน่ายผักสดที่มีสารเคมีตกค้างให้กับประชาชน ตามโครงการ “ตรวจสอบ หาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในผักสด” เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคผักสดได้สินค้าที่มีคุณภาพปลอดภัยจากสารเคมี นอกจากนี้ยังได้ประชาสัมพันธ์ด้านอาหารปลอดภัยให้กับผู้ประกอบการเพื่อเป็นการเฝ้าระวังคุณภาพอาหารให้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ในวันที่ 9 มี.ค. 64 เจ้าหน้าที่สุ่มตรวจ ณ ตลาดมีนบุรี 1 (ตลาดเก่า) ถนนพหลโยธิน สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 0 2914 5834

----- (ปชส...เขตมีนบุรี รายงาน)

สวนหลวงขอความร่วมมืองดเผาขยะในพื้นที่รกร้างว่างเปล่า

นางเรณู ชื้อสัดย์ ผู้อำนวยการเขตสวนหลวง กทม. แจ้งว่า ช่วงฤดูแล้งของทุกปีจะพบปัญหาประชาชนเผาหญ้าและขยะในบริเวณพื้นที่รกร้างว่างเปล่า ทำให้เกิดกลุ่มควันซึ่งเป็นเหตุให้เกิดโรคทางเดินหายใจปัญหาการจราจรเนื่องจากกลุ่มควันปกคลุมเส้นทางจราจร ก่อให้เกิดทัศนวิสัยไม่ดีในการขับขี่จนอาจเกิดอุบัติเหตุและหากเกิดลมพัดแรงอาจทำให้ไม่สามารถควบคุมเพลิงได้และอาจจะลุกลามไปไหม้บ้านเรือนข้างเคียงจนได้รับความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน เขตฯ จึงขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในพื้นที่งดการเผาขยะในพื้นที่รกร้างว่างเปล่าและหากมีการฝ่าฝืน เขตฯ จะดำเนินการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ดำเนินการตามกฎหมายทันที ทั้งนี้หากพบเห็นการเผาขยะ เผาหญ้า หรือเหตุเพลิงไหม้ สามารถโทร. สายด่วน 199 และศูนย์ 1555 ตลอด 24 ชั่วโมง

----- (ปชส...เขตสวนหลวง รายงาน)

สายไหมออกหน่วยเคลื่อนที่รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564

นายอมฤต สุวรรณทิพย์ ผู้อำนวยการเขตสายไหม กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจัดกิจกรรมออกหน่วยเคลื่อนที่รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เวลา 10.00-12.00 น. วันที่ 8 มี.ค. 64 ณ หมู่บ้านอัมรินทร์นิเวศน์ 3 ผัง 2 (ช.สายไหม 79) และวันที่ 9 มี.ค. 64 ชุมชนแอนเน็กซ์ (ช.พหลโยธิน 58) เพื่อให้ประชาชนนำสัตว์เลี้ยงไปรับการฉีดวัคซีนใกล้บ้าน อันเป็นการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างต่อเนื่อง เขตฯ จึงขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจนำสุนัข แมว หรือสัตว์เลี้ยงที่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม มีสุขภาพแข็งแรง อายุ 3 เดือนขึ้นไปมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว สอบถามเพิ่มเติม ณ จุดให้บริการในแต่ละวัน หรือโทร. 0 2158 7366

----- (ปชส...เขตสายไหม รายงาน)